

THÔNG BÁO

Kết luận của ông Nguyễn Anh Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội tại Hội nghị tổng kết Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9

Ngày 17/9/2015, tại Hội trường UBND huyện, ông Nguyễn Anh Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội chủ trì Hội nghị tổng kết Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (Lễ hội 02/9/2015). Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Đài PT-TH Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Đình Hiệu - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Năm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và lãnh đạo các thôn, tổ dân phố, hợp tác xã có thuyền bơi, đua và đại diện Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe báo cáo kết quả tổ chức Lễ hội 02/9/2015, ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Sở VH-TT-DL và ông Nguyễn Quang Năm - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, ông Nguyễn Anh Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội kết luận:

Lễ hội 02/9/2015 đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, của UBND huyện; sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Tổ chức với các cơ quan, đơn vị; sự hỗ trợ quan trọng về tinh thần lẫn vật chất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân. Nhờ vậy, các hoạt động của Lễ hội được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc và nâng tầm văn hóa truyền thống của quê hương Lệ Thủy lên một bước mới.

Kế hoạch tổ chức Lễ hội được xây dựng chu đáo, khoa học, khả thi và được ban hành kịp thời để các cơ quan, đơn vị, cơ sở nắm bắt và triển khai các hoạt động nhằm chủ động tham gia Lễ hội. Ban tổ chức đã kịp thời làm việc với các sở ngành, các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội, nhất là với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, VNPT Quảng Bình để phối hợp truyền hình trực tiếp Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang chặt chẽ, chu đáo.

Các tiểu ban, tổ giúp việc đã xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng điều lệ các giải thi đấu trong khuôn khổ Lễ hội đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khắc phục được hầu hết những hạn chế của các năm trước trong khâu tổ chức và các giải thi

đấu thể thao trong khuôn khổ Lễ hội, cơ bản đem lại lòng tin của nhân dân đối với Lễ hội.

Lễ hội năm nay vừa mang ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, vừa kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 nên các hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung phong phú hơn các năm trước: Ở cấp huyện, đã đăng cai tổ chức giải vô địch bóng chuyền nam nữ cấp tỉnh; tổ chức Hội chợ thương mại Lệ Thủy năm 2015, viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy, thắp hương lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm các gia đình có công với cách mạng; tổ chức Chương trình nghệ thuật, thả đèn hoa đăng trên sông Kiến Giang, tổ chức múa Vương tướng lông hổ; tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ; giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang với 22 đội bơi và 08 đội đua tham gia. UBND huyện đã phối hợp với Đài PT - TH Quảng Bình truyền hình trực tiếp Lễ hội bơi, đua thuyền và được 25 đài các tỉnh bạn tiếp sóng. Tại các xã, thị trấn, đã tổ chức các hoạt động sôi nổi như bóng chuyền nam, nữ, hội diễn văn nghệ quần chúng, có 8 xã tổ chức bơi xã là: Sơn Thủy, Hồng Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Nam, Sơn Thủy và Dương Thủy. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, cờ vui và đèn nháy trang trí trụ sở cơ quan nghiêm túc, trang trọng.

Là năm có phong trào tổ chức các hoạt động Lễ hội rộng khắp và khá đồng đều giữa các vùng; nhiều thôn có điều kiện kinh tế còn khó khăn, số hộ, số nhân khẩu ít nhưng nhờ làm tốt công tác xã hội hóa nên đã tham gia giải bơi thuyền như thôn Tân Lệ, xã An Thủy; thôn Tiên Thiệp, xã Xuân Thủy, trong đó thôn Tiên Thiệp đã vươn từ giải nhì năm 2014 lên giành giải nhất năm 2015...

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Lễ hội năm nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Nhiều xã có điều kiện kinh tế - xã hội khá thuận lợi nhưng chưa tham gia các hoạt động cấp huyện như báo cáo đã nêu, trong đó có các xã có đủ điều kiện nhưng chưa tổ chức được đội bơi tham gia Lễ hội như Mỹ Thủy, Dương Thủy, Hồng Thủy, Sơn Thủy. Công tác vệ sinh môi trường tuy đã được tăng cường chỉ đạo nhưng một số cơ sở vẫn chưa ra quân quyết liệt, lãnh đạo một số cơ sở còn buông lỏng chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá chưa tương xứng với tầm vóc của Lễ hội; công tác xã hội hóa các hoạt động của Lễ hội ở một số cơ sở còn hạn chế. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bơi vòng loại còn chủ quan nên còn để xảy ra hiện tượng ném đất đá lên thuyền bơi làm xấu hình ảnh của Lễ hội. Vẫn còn đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc điều lệ giải bóng chuyền nam của Lễ hội.

Để nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa- thể thao chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, UBND huyện yêu cầu:

1. Phòng Văn hóa - Thông tin

Chủ động tham mưu cho UBND huyện Kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 chặt chẽ, khoa học và xứng tầm là Lễ hội văn hóa - thể thao cấp tỉnh;

Xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền đồng bộ, đạt chất lượng và tính thẩm mỹ cao, không phô trương, hình thức; thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo có bước đột phá, nhất là tranh thủ sự ủng hộ của con em xa quê thông qua các hội đồng hương ở các tỉnh, thành trong cả nước: chủ động triển khai làm việc với các đơn vị tài trợ để hoàn thành việc tuyên truyền, cổ động trước ngày 15/8/2016.

Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình để truyền hình trực tiếp Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được tốt hơn nhằm phục vụ rộng hơn nhu cầu thưởng thức Lễ hội của con em quê hương và nhân dân trong cả nước; đồng thời nâng tầm ảnh hưởng của Lễ hội, làm cơ sở để từng bước đề nghị Bộ VH-TT-DL công nhận Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là Lễ hội văn hóa truyền thống cấp quốc gia.

Tham mưu cho UBND huyện chọn đơn vị tập luyện và tổ chức mùa Vương tướng lông hổ trong dịp Lễ hội; đảm bảo khôi phục được các điệu múa truyền thống đa dạng, phong phú hơn.

2. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao

Tham mưu cho Ban tổ chức Lễ hội ban hành điều lệ tổ chức các giải thể thao trong tháng 7 năm 2016 một cách chặt chẽ, khoa học, khắc phục những điểm hạn chế dẫn đến một số đơn vị lách điều lệ, làm ảnh hưởng đến chất lượng của giải và phong trào thể thao quần chúng.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động tại khu vực trung tâm huyện; chủ động phối hợp với Phòng VH&TT, các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền đạt yêu cầu thẩm mỹ và có tác dụng tuyên truyền cao.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:

Chủ động xây dựng chương trình, tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao từ tháng 7/2016 đến Lễ hội 02/9/2016; tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Đài PT-TH Quảng Bình chuẩn bị các điều kiện để tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ hội Bơi, Đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vào ngày 02/9/2016.

4. Các phòng ban, đơn vị liên quan:

Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBMTTQVN và các đoàn thể cấp huyện, đồng thời tích cực tham mưu và xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa- thể thao trong dịp diễn ra Lễ hội.

5. UBND các xã, thị trấn:

Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 02/9/1945- 02/9/2016) của đơn vị mình trên cơ sở kế hoạch hoạt động của UBND huyện; yêu cầu các xã, thị trấn phải có ít nhất 01 đội bóng chuyên nam hoặc nữ tham gia Lễ hội cấp huyện.

Đối với UBND các xã, thị trấn Vùng Giữa phải động viên, giao trách nhiệm cho tất cả các thôn, tổ dân phố hoặc liên thôn, liên tổ dân phố phải có thuyền bơi, đua tham gia Lễ hội. Đối với Ủy ban nhân dân các xã: Hồng Thủy, Mỹ Thủy, Dương Thủy, Sơn Thủy ít nhất mỗi xã phải có 01 thuyền bơi tham gia Lễ hội 02/9/2016; đối với các thôn chưa có đò đua nữ tham gia đề nghị khôi phục lại để có đò đua tham gia trong Lễ hội 2/9/2016.

Các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố cần bám sát điều lệ thi đấu của Ban Tổ chức Lễ hội để chuẩn bị đò bơi, đua, vận động viên, cầu thủ thi đấu đúng quy định. Để giữ được bản sắc văn hóa Lễ Thủy trong Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống và các hoạt động thể thao khác, các đơn vị nên đóng thuyền bơi theo quy cách Lễ Thủy và tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Điều lệ của Ban tổ chức.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục công dân, nhất là thanh thiếu niên ý thức chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ truyền thống văn hóa quê hương; không tổ chức và tham gia cá độ trong các hoạt động thể thao nói chung và trong các giải bơi, đua truyền thống nói riêng; không thể hiện các hành động quá khích như ném đất đá, chát bẩn lên thuyền bơi, đua,...

Trên đây là kết luận của ông Nguyễn Anh Quý - Phó Chủ UBND huyện, Trưởng ban tổ chức tại Hội nghị tổng kết Lễ hội 02/9/2015, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở VH TT & DL;
- Ban Thường vụ Huyện ủy; } (B/c)
- Đài PT-TH Quảng Bình;
- TT HĐND huyện;
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BTC Lễ hội 02/9;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các trường THPT trên địa bàn huyện;
- Các thôn, TDP các xã, thị trấn Vùng Giữa;
- Lãnh đạo VP, CVVHXH;
- Đăng website huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG



Phan Đình Tư